
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2557 ครั้งที่ 2 

วันที่ 14  สิงหาคม  2557 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย 

----------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 

    ที่   ชื่อ-สกุล      ตําแหน่ง          ลายมือชื่อ 

1 นายโรจน์  มูลชัย ประธานสภา อบต.  โรจน์  มูลชัย 

2 นายธานี  สุทธศิลป์ รองประธานสภา อบต.  ธานี  สุทธศิลป ์

3 นายนพดล  บั้งเงิน เลขานุการสภา อบต.  นพดล  บั้งเงิน 

4 นายบุญนัก  อินเรียน สมาชิกอบต.ม.1  บุญนัก  อินเรียน 

5 นายจตุรงค์  อุบลศิลป์ สมาชิกอบต.ม.1  จตุรงค์  อุบลศิลป์ 

6 นายเกียงศักดิ์  นายกุม สมาชิกอบต.ม.2  เกียงศักดิ์  นายกุม 

7 นายถวัลย์ ปัญญาดี สมาชิกอบต.ม.2  ถวัลย์ ปัญญาดี 

8 นายนันทภพ  คํามูล สมาชิกอบต.ม.3  นันทภพ  คํามูล 

9 นายผดุงพล  อุปการคํา สมาชิกอบต.ม.3  ผดุงพล  อุปการคํา 

10 นายพงศกร  กาไชย สมาชิกอบต.ม.4  พงศกร  กาไชย 

11 นายชุม  อ่อนหวาน สมาชิกอบต.ม.4  ชุม  อ่อนหวาน 

12 นายสง่า  สุทธศิลป์ สมาชิกอบต.ม.5  สง่า  สุทธศิลป์ 

13 นายสม  ศรีกัน สมาชิกอบต.ม.5  สม  ศรีกัน 

14 นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ สมาชิกอบต.ม.6  สมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ 

15 นายวิเชียร  อุปการคํา สมาชิกอบต.ม.7  วิเชียร  อุปการคํา 

16 นายชาคริต  วรรณชัย สมาชิกอบต.ม.7  ชาคริต  วรรณชัย 

17 นายสมัย  อินมาส สมาชิกอบต.ม.8  สมัย  อินมาส 

18 นางสาวปรารถนา  ผ่องสนาม สมาชิกอบต.ม.9  ปรารถนา  ผ่องสนาม 

19 นายฤทธิ์  ภูตอดี สมาชิกอบต.ม.9  ฤทธิ์  ภูตอดี 

20 นายสมบัติ  ต๊ะจันทร์ สมาชิกอบต.ม.10  สมบัติ  ต๊ะจันทร์ 

21 นายสมชาย  เข็มเพชร สมาชิกอบต.ม.10  สมชาย  เข็มเพชร 

22 นายอินถา  ประใจ สมาชิกอบต.ม.11  อินถา  ประใจ 



23 นายตาแก้ว  ติ๊บกรณ์ สมาชิกอบต.ม.11  ตาแก้ว  ติ๊บกรณ์ 

24 นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์ สมาชิกอบต.ม.12  ไพฑูรย์  ซื่อสัตย์ 

25 นายพรชัย  จันติ๊บ สมาชิกอบต.ม.12  พรชัย  จันติ๊บ 

26 นางสาวชุนากรณ์  ปูชัย สมาชิกอบต.ม.13  ชุนากรณ์  ปูชัย 

27 นายดวงแก้ว  บุญทา สมาชิกอบต.ม.13  ดวงแก้ว  บุญทา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ที่   ชื่อ-สกุล    ตําแหน่ง          ลายมือชื่อ 

1 นายบุญธรรม  ปูชัย นายก อบต.  บุญธรรม  ปูชัย 

2 นายสงัด  ปัญญาดี รองนายก อบต.  สงัด  ปัญญาดี 

3 นายคําปัน  จุ่มอ่ิน รองนายก อบต.  คําปัน  จุ่มอ่ิน 

4 นายชาญวิทย์  สมยาดี เลขานุการนายก อบต.  ชาญวิทย์  สมยาดี 

5 นายวิสิน  หินใหญ่ ผู้อํานวยการกองคลัง  วิสิน  หินใหญ ่

6 นายพลากร  ผะก่าคําแหลง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  พลากร  ผะก่าคาํแหลง 

7 นายประสงค์  อินตาพรม หัวหน้าส่วนโยธา  ประสงค์  อินตาพรม 

8 นางสาวอนุสรา  วิชัยเนตร รองปลัด อบต.  อนุสรา  วิชัยเนตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายโรจน์  มูลชัย -  เมือ่ที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ประธานสภาฯ) แม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่3/2557  ครั้งที่ 2 การประชุมครั้งนี้ยังอยู่ในสมัย

ประชุมอยู่ถือเป็นการประชุมในสมัยสามัญ  ระเบียบวาระที่สําคัญ คือการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในวาระ 2 และวาระ 3   เข้าสู่วาระท่ี 1 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  -  ญัตติที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายโรจน์  มูลชัย -  ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) สภาอบต.ทุกท่าน ที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557    ทุกท่านร่วมพิธี
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  -  ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 /2557  
ครั้งที ่ 1  วันที่  8 สิงหาคม 2557 

 

นายโรจน์  มูลชัย -  แจ้งให้สมาชิกตรวจทานรายงานการประชุม มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือ 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติม 

 

    -  ขอมติที่ประชุมแก้ไขนายสัญญา เป็นนายสุธีระ 

 

    -  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีขอมติ 
 

มติที่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  -   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

3.1  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 วาระสอง   (แปรญัตติ) 

 

นายโรจน์  มูลชัย    -  เชิญประธานกรรมการแปรญัตตินําเสนอ 

(ประธานสภาฯ) 

ประธานกรรมการแปรญัติ  -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย ตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลอย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้
แต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติ  แล้วกําหนดให้สมาชิกสภา ฯ และ
ผู้บริหารเสนอคําแปรญัตติภายในวันที่ 9 สิงหาคม  2557 ให้คณะกรรมการ



แปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557   คณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2557 สรุปได้ดังนี้ 

    1.เมื่อวันที่  8-9 สิงหาคม  2557  เป็นวันยื่นเสนอคําแปรญัตติ  ปรากฏว่า                
                                         ไม่มีสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร  เสนอคําแปรญัตติ 

2.วันที่ 11 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา09.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติ
จงึได้พิจารณาและมีความเห็นยึดร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
-จึงส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ร่างเดิมเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 

นายโรจน์  มูลชัย -  ในวาระสองนี้ เป็นการวาระการแปรญัตติ ซึ่งไม่มีผู้ใดยื่นเสนอคําแปร
ญัตติและก็ไม่มีการสงวนคําแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการก็ได้
พิจารณาส่งร่างเดิมให้สภาพิจารณา ผมขอปิดการอภิปรายในวาระสอง  
ก่อนจะเข้าสู่วาระสาม ในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติติ ผมขอพัก
การประชุม  10  นาที เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ 

หยุดพักการประชุมเวลา       10.30  น. 
เปิดการประชุมในเวลา        10.40  น. 
 

นายโรจน์  มูลชัย   ให้สัญญาณเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุมและดําเนินการประชุมในญัตติที่ 
(ประธานสภาฯ)   3.2  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
    พ.ศ. 2558  วาระสาม  (ให้ความเห็นชอบ) 

 

นายโรจน์  มูลชัย - ในวาระสามนี้ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการ 
(ประธานสภาฯ) อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาลง

มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

-ขอมติที่ประชุมสภา  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือขึ้น   
24  เสียง 
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นสมควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ยกมือขึ้น    
-ไม่มี 

 



มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

        เห็นชอบ  24  เสียง   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี     งดออกเสียง   2   เสียง 

 

นายโรจน์  มูลชัย   -  ประกาศคะแนน เห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 2 
(ประธานสภาฯ)   เสียง  เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ  ผมจะได้ส่งร่าง
    ข้อบัญญัติให้นายอําเภอเทิงพิจารณาอนุมัติ    แล้วให้นายกอบต.แม่ลอย 
    ประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4  - ญัตติอ่ืน ๆ 

  

ประธานสภา ฯ   -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้พูดคุยกับที่ประชุม 

นายบุญธรรม  ปูชัย  -ขอขอบคุณท่านส.อบต.ทุกท่านที่เห็นความสําคัญของร่างข้อบัญญัติ 
(นายก อบต.แม่ลอย)  ประจําปี 2558  ในนามผู้บริหารของอบต.แม่ลอย  ก็ขอขอบพระคุณทุก 
    ท่านที่เห็นความสําคัญ ที่จะพัฒนาตําบลของเรา  หากท่าน ส.อบต.ท่านใด   
    มีเรื่องอ่ืนจะเสนอในวาระอ่ืนๆนี้ก็เชิญได้  ขอบคุณครับ 

นายพงศกร  กาไชย  -เรื่องอ่ืน  พอดีได้ไปพบปะกับเพ่ือน ส.อบต.หลายท้องถิ่น  ในหลายๆตําบล 
(ส.อบต. หมู่ที่ 4)   คือ เรื่องของการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558  
    ในช่วงนี้  ได้ข่าวแจ้งมาว่า อบต.หนองแรด  ได้จัดซื้อรถตู้ประจําสํานักงาน   
    ซึ่งอบต.หนองแรดเป็นอบต.ขนาดเล็ก  ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 15-16  
    ล้านบาท  และจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านๆละ  250,000  บาท   
    จํานวน 8 หมู่บ้าน  ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่สภาอบต.อนุมัติให้มีการจัดซื้อ   
    เพราะงบพัฒนาเค้าได้เยอะ  จะสังเกตว่างบประมาณเค้ามีน้อยกว่า  แต่ 
    รายจ่ายประจําไม่เยอะ  ของเราไปกระจุกอยู่ที่รายจ่ายจ่ายประจํา  ทําให้ 
    งบพัฒนาน้อย  ก็ขอทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่ว่าสภาของเราก็ไม่มีการปรับ 
    ลดตามที่ผู้บริหารเสนอมา  ซ่ึงปีหน้าก็จะของบลงทางพ้ืนที่บ้าง  ถ้าหาก 
    งบประมาณเข้ามาตามนี้  และขอให้สภาทําหน้าที่ตามกระบวนการ 

นายสมัย  อินมาส  -ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับทางผู้บริหาร  ซึ่งร่างข้อบัญญัติ 
(ส.อบต. หมู่ที่ 8)   งบประมาณรายจ่ายได้ผ่านไปด้วยดี  แต่ก็ขอย้อนกลับไปเรื่องการจ่ายร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณ  ที่แจกจ่ายให้สมาชิกได้ศึกษาก่อนการประชุม   
    ขอให้ดําเนินการด้วยความถูกต้อง  เพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ได้ศึกษาถึง 
    รายละเอียดต่างๆ  ว่าเป็นมาอย่างไร  บางท่านไม่ได้อ่าน ไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้ที่ 
    ไปที่มา  ก็มาดําเนินการเลยในที่ประชุม  กระผมจึงขอฝากท่านประธานฯ   



    และท่านเลขานุการสภาได้ดําเนินการอย่างถูกต้อง  และในปีนี้งบประมาณ 
    รายจ่ายประจําในส่วนของสํานักงานได้เยอะแล้ว  ปีหน้าก็ของบประมาณ 
    ลงในส่วนของการพัฒนาหมู่บ้านเยอะๆ  เพราะในหมู่บ้านยังต้องการงบ 
    พัฒนาอีกมากครับ 

นายนพดล  บั้งเงิน  -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. คณะบริหาร  และแขกผู้มี 
(เลขานุการสภาฯ)  เกียรติทุกท่าน  ก็ถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่ง  ก็สืบเนื่องมาจากปีนี้มีการ
    ประมาณในงานก่อสร้าง  ปี 2558 ค่อนข้างล่าช้า  ซึ่งรายจ่ายประจําของ
    แต่ละส่วนนั้นได้แล้วเสร็จ  ขาดแต่รายละเอียดตามโครงการก่อสร้างตาม
    แผนพัฒนา 3 ปี  ซึ่งท่านก็เห็นได้จากการประชุมนอกรอบ  วันที่ 6  
    สิงหาคม 2558  ร่างข้อบัญญัติก็ยังไม่แห้งบางหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลง  
    ช่างก็ไม่สามารถทําประมาณการราคาได้แล้วเสร็จ  และมีการโยกย้ายใน
    ส่วนของนายช่างโยธา  ทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง  และอีกประการ  ในปีที่
    ผ่านมาทางผู้บริหารก็ได้อนุมัติงบประมาณในปี 2557 เยอะมากไม่ว่าจะ
    เป็นงบกลาง  รึว่างบจ่ายขาดเงินสะสม  ทําให้ช่างไม่มีเวลาคํานวณหน้างาน
    ที่จะนํามาเข้าร่างงบประมาณ ในปี 2558 ซึ่งตอนนี้กระผมก็ยังไม่ได้ 
    รายละเอียดที่จะแนบส่งไปกับร่างข้อบัญญัติเพ่ือให้นายอําเภอพิจารณา
    อนุมัติ  ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่นายอําเภอให้ความสําคัญในเรื่องการ 
    ประมาณราคา เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริต  เพราะตอนนี้หน่วยตรวจสอบ 
    หรือ สนง.ตรวจเงินแผ่นดินก็เข้ามาตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ซึ่งก็โดน 
    ทักท้วงไปหลายที่เหมือนกัน  ถือว่าปีนี้เป็นบทเรียนของเจ้าหน้าที่ 
    งบประมาณและผู้บริหาร ก็ขอเรียนต่อท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน 

นายสมบัติ  ต๊ะจันทร์  -ขอเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯทุกท่าน  ขอสอบถามในเรื่องการ
(ส.อบต.หมู่ที่ 10 )  ดูแลผู้ยากจน  เราจะมีแนวทางการดูแลอย่างไร  และเรื่องการดูแลรักษา
    ความปลอดภัยของตลาดสดบ้านเกี๋ยง  มีคนมาซื้อของ จับจ่ายใช้สอย 
    จํานวนมาก  ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  อยากทราบว่าทาง อบต.มีการ
    เข้าไปดูแลอย่างไรบ้างครับ 

นายบุญธรรม  ปูชัย  -กระผมขอชี้แจงเป็นเรื่องไปนะครับ  เรื่องการดูแลคนยากจน  ผมได้มอบ 
(นายก อบต.)   หมายให้นายจุฬา  มาหาญ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนได้ประสานกับผู้ใหญ่ 
    บ้าน ละสมาชิกสภาฯ อยู่ตลอด  ถ้ามีคนยากจนรายไหนที่ควรให้ความ 
    ช่วยเหลือ ก็จะมีงบเข้าไปดูแลตลอด  แต่ที่เห็นส่วนมากคนยากจนของบ้าน
    หมู่ที่ 10 และ 13 เป็นคนหาเช้ากินคํ่า  บางคนก็ไม่ทํามาหากินเลย  เช้า



    เย็นก็มานั่งกินเหล้า  ติดเหล้าเมายากัน  ทําให้ยากท่ีจะพิจารณาช่วยเหลือ  
    ส่วนคนที่ยากจนจริงๆผมก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปครับ 
    เรื่องของตลาดสด  กระผมก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯเข้าไปประสาน  
    และได้จัดทําสัญญาณไฟต่างๆให้เพ่ือเป็นการเตือนให้กับผู้ขับขี่ไปมา  เพ่ือ
    ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  แต่ผมคิดว่าปัญหาที่จริงคือการที่ชาวบ้านที่ไปจับจ่ายใช้
    สอยไม่มีระเบียบเอง  ใครอยากจอดรถตรงไหนก็จอด   

นายสม  ศรีกัน   -เรื่องอ่างเก็บน้ํา  ตามที่นายกได้ประสานกรมชลประทานได้มาขุดลอกและ
(ส.อบต. หมู่ที่ 5)   กําจัดวัชพืช  ตอนนี้มีวัชพืชขึ้นมาอีกแล้ว  อยากให้ท่านนายกช่วยดูแลครับ 

นายบุญธรรม  ปูชัย  -อ่างเก็บน้ําเป็นเรื่องของระดับตําบลครับ  ผมในฐานะนายก อบต. จะเป็นผู้
(นายก อบต.)   ประสานให้ว่ากรมชลฯจะมาดําเนินการอย่างไรครับ 

นายตาแก้ว  ติ๊บกรณ์  -สอบถามเรื่องการย้ายห้องเวร  เพราะอาทิตย์ที่ผ่านมากระผมได้มาเข้าเวร  
(ส.อบต.หมู่ที่ 11)   การนอนที่ห้องนอนเวรลําบากมาก ยุ่งก็กัด  อยากให้ย้ายไปอยู่ท่ีหน้า 
    สํานักงาน  ตรงห้องแผนที่ภาษีได้รึไม่ครับ 

นายบุญธรรม  ปูชัย  -เรื่องการปรับปรุงห้องเวร  ผมขอเวลาให้เงินงบประมาณเข้ามาก่อนถึงจะ
(นายก อบต.)   ทําการปรับปรุงได้  ตามที่มีมติให้ปรับปรุง  ส่วนการย้ายไปที่ห้องแผนที่
    ภาษีนั้น  คงจะไม่ได้  เพราะห้องตรงนั้นเราใช้เก็บเอกสาร  จะใช้ไม่ได้ครับ 

นายโรจน์  มูลชัย   -ผมอยากให้มีการประชุมประจําเดือนร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือหารือข้อ
(ประธานสภาฯ)   ราชการ  และปรึกษาในเรื่องการพัฒนาอบต. และการจัดกิจกรรมต่างๆ
    ของตําบลเรา  โดยเชิญผู้นําท้องถิ่นมาเข้าร่วมด้วย 

นายบุญธรรม  ปูชัย  -ผมขอเสนอให้มีการประชุมหลังจากท่ีประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วน
(นายก อบต.)   ราชการเสร็จแล้ว 

นายพงศกร  กาไชย  -ขอเสนอว่าการประชุมประจําเดือนนี้  ควรพิจารณาเป็นเดือนๆไป  ไม่ต้อง
(ส.อบต. หมู่ที่ 4)   มาประชุมทุกเดือนก็ได้ 

นายนพดล  บั้งเงิน  -ผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมผู้เช่านา  และผู้เช่านา  ให้มาประชุม
(เลานุการสภาฯ)   ไกล่เกลี่ย  เพ่ือส่งข้อมูลให้กับอําเภอครับ 

นายธานี  สุทธศิลป์  -ขอแจ้งเรื่องการปรับเงินสมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมงานกิจกรรม  และไม่เข้าเวร  
(รองประธานสภาฯ)  และขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมงานวันพระสัญจรในวันที่ 18 สิงหาคม
    นี้  เพราะเราจะมีการปรับกันด้วยครับ 



นายโรจน์  มูลชัย   -ใครมีข้อหารือ หรือจะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมอีกครับ   
(ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 
   

ปิดประชุมเวลา   -   11.30   น. 
 

(ลงชื่อ)   นพดล  บั้งเงิน   ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายนพดล  บั้งเงิน) 
      เลขานุการสภา  ฯ 

 
   (ลงชื่อ)   โรจน์  มูลชัย   ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

    (นายโรจน์  มูลชัย)                                       
      ประธานสภา  ฯ 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญท่ี 3/2557ครั้งที ่2 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2557 

 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

   ตาแก้ว  ติ๊บกรณ์    สมัย  อินมาส 
          (นาตาแก้ว  ติ๊บกรณ์)        (นายสมัย  อินมาส)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

        บุญนัก  อินเรียน 
(นายบุญนัก  อินเรียน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 


